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			       วานนี้(16 ต.ค.) เวลา 9.00 น. แนวร่วมประชาชนปกป้องคลังหลวงประมาณ 20 ราย นำโดยพระอาจารย์มงคล นันทโน ผู้ประสานงานแนวร่วมประชาชนปกป้องคลังหลวงได้เดินทางมายื่นหนังสือและแถลงการณ์แนวร่วมประชาชนปกป้องคลังหลวงต่อนางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ซึ่งนางพรรณีได้รับหนังสือดังกล่าวด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 301 สศค. ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าผู้อำนวยการสศค.ได้อธิบายข้อเท็จจริงในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่...) พ.ศ.... ให้กลุ่มแนวร่วมได้รับทราบก่อนที่จะเดินทางกลับออกจากกระทรวงการคลัง

			       

			       นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัปดาห์นี้กระทรวงการคลัง ไม่ได้มีการเสนอการแก้ไขร่างพ.ร.บ.เงินตรา ให้ที่ประชุมครม. พิจารณา เนื่องจากจะต้องนำเรื่องดังกล่าวกลับมาหารือให้รอบคอบอีกครั้ง โดยจะเสนอให้ครม.พิจารณาได้ใหม่ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้

			       

			       นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า การที่จะตัดมาตรา 16 ในพ.ร.บ.เงินตราทิ้งทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมาตราดังกล่าวเกี่ยวโยงกับมาตรา 34 โดยหากมีการตัดเนื้อหาของมาตรา 16 ที่เกี่ยวกับการบริหารเงินฝาก ทองคำ การซื้อขายหลักทรัพย์และเงินตราต่างประเทศตัดทิ้งไป ซึ่งถือว่าเป็นธุรกรรมพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพย์สิน จะทำให้การทำงานของธปท.สะดุดได้ และจะเกิดผลเสียตามมา

			       

			       &ldquo;ธปท.อาจมีการปรับเนื้อหาของมาตรา 16 บางส่วนและกำหนดกรอบกฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าต่อไปธปท.จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง&rdquo; นายชาญชัยกล่าว

			       

			       นายชาญชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ธปท.อาจจะมีการหารือและทำความเข้าใจกับหลวงตามหาบัวและลูกศิษย์ของหลวงตาเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งยอมรับว่าหลังจากที่ ธปท. ได้ส่งหนังสือซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ไปให้แล้ว เพื่อชี้แจงเนื้อหาเกี่ยวกับมาตราต่างๆในกฎหมาย แต่ยังคงมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนั้นคาดว่าจะมีการหารือกับนายฉลองภพ สุสังกรณ์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้ง หลังจากที่รัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก่อน ดังนั้น แม้พ.ร.บ.เงินตราจะมีความล้าช้าออกไปบ้างในการเสนอให้แก่คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ธปท.ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน

			       

			       โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัว พร้อมแนวร่วมประชาชนปกป้องคลังหลวง ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ &ldquo;การแก้ไข พ.ร.บ. เงินตรา ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาของชาติ&rdquo; พร้อมกับได้ออกแถลงการณ์ ขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลที่ถอนร่าง พ.ร.บ.เงินตรา ออกจากการพิจารณาของ สนช.เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแก้ไขร่างพ.ร.บ.ครั้งใหม่นี้ ขอแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับหลักการของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว

			       

			       โดยขอให้ 1. .คงอำนาจและวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ของทุนสำรองเงินตรา ทั้งในบัญชีเงินทุนสำรองเงินตรา บัญชีผลประโยชน์ประจำปี และบัญชีสำรองพิเศษ ไว้ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 2.ในกรณีที่ทรัพย์สินในบัญชีสำรองมีค่าลดลงเนื่องจากการตีราคา ให้ดำเนินตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 และ 3.ให้ยกเลิกการโอนสินทรัพย์ในบัญชีสำรองพิเศษเข้าเป็นทรัพย์สินในบัญชีทุนสำรองเงินตราเพื่อการนำออกใช้ซึ่งธนบัตร และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการคืนสินทรัพย์ที่มีการโอนดังกล่าวไว้แล้วเข้าบัญชีสำรองพิเศษ 
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